



Hồng Ân

Kính gửi Cha Giám Đốc Giuse Nguyễn Đức Trọng, Quý ban điều hành mục vụ, Quý Ông Bà và toàn thể Quý anh chị em rất yêu quý trong cộng đoàn Lavang Lasvegas.

Nhân dịp chúng ta mừng kỉ niệm 10 năm thành lập cộng đoàn Mẹ Lavang Lasvegas, con xin gửi tới Cha Giám Đốc, cùng toàn thể cộng đoàn lời chúc mừng chân thành, nồng nhiệt nhất trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Lavang.

Kỷ niệm 10 năm thành lập cộng đoàn là một chặng đường Hồng Ân trong tình yêu và ân sủng mà Thiên Chúa và Mẹ đã dẫn dắt cộng đoàn ra đi sống trọn vẹn với sứ vụ của mình giữa vùng sa mạc nóng cháy, để biến miền đất này từ một sa mạc khô cằn về địa lý, khô cằn về đức tin, khô cằn về tình người trở nên một sa mạc tình yêu, và từ một sa mạc tình yêu đã trở thành một sa mạc nở hoa, trong tình mến Chúa yêu người, mà tôi đã viết cách đây 2 năm về trước trong báo Hiệp Nhất của cộng đoàn.

Ngược dòng lịch sử 10 năm qua đi, đã có biết bao chuyển biến của cộng đoàn và của mỗi cá nhân. Mỗi lần có dịp đến thăm cộng đoàn tôi luôn nhận thấy có những điểm son mới, trong sự phát triển không những về cơ sở vật chất mà còn:

Phát triển về một cộng đoàn hiệp thông

Ở nơi đây họ sống rất bác ái và huynh đệ, mỗi khi có công việc, họ sẵn sàng hy sinh những ngày cuối tuần,

thậm chí cả những ngày trong tuần. Họ luôn đồng tâm hiệp lực cộng tác với nhau và cùng nhau làm việc; mỗi người mỗi việc, người thì phụ với Cha Giám Đốc lo tổ chức các lễ hội, người thì tập hát, người thì quét dọn đền thánh, người thì cắm hoa, người thì đi thăm các bệnh nhân, người thì đi thăm hỏi và nấu ăn cho những người nghèo (homeless), đặc biệt là nhóm Máтта, các chị em rất khiêm nhường, tuy âm thầm nhưng lại phi thường qua việc phục vụ anh chị em trong cộng đoàn bằng những món ăn tuyệt vời, những ly nước uống ngọt ngào sau mỗi khi làm mệt.

Tình Chúa tình người được tan hoà trong nhau, làm thành một bức tranh tình yêu tuyệt đẹp giữa sa mạc.

Một bức tranh không thể mua bằng tiền, nhưng chỉ có thể mua bằng tình yêu. Đây là một hình ảnh đẹp đang được phác họa lại cho một cộng đoàn tiên khởi.

Phát triển về một cộng đoàn phục vụ

Lúc khởi đầu nơi đây là một mảnh đất nhà dòng bỏ hoang, hằng tuần họ hẹn nhau lại đây cùng với Cha Giuse Nguyễn Đức Trọng dâng thánh lễ, họ lấy bầu trời làm nhà nguyện, lấy đất làm ghế ngồi, hoặc gia đình nào có ghế có bàn thì mang theo, còn nhà tạm là chính tâm hồn của mỗi người.

Còn ngày nay đã trở thành một ngôi nhà nguyện khang trang. «Đất lành chim đậu» nhiều người từ các tiểu bang đã tới đây định cư, nhu cầu con chiên mỗi ngày một đông, do vậy mà phía bên phải của nhà nguyện đã

được mở rộng ra hơn nữa. Thời gian phục vụ không chỉ giới hạn vào ngày Chúa Nhật nhưng còn được cử hành thêm ngày thứ ba và thứ năm hằng tuần. Ngoài những giờ làm việc tại công sở, họ chỉ mong tới đền thánh để gặp nhau và cùng nhau dâng thánh lễ, hầu đón nhận tình yêu của Chúa dành cho họ, cũng như để hâm nóng lại niềm tin, tình yêu của họ dành cho Chúa, và tình yêu, sự quan tâm của họ dành cho nhau. Một dấu hiệu tuyệt vời cho sự phát triển của cộng đoàn nói riêng, cho tương lai của Giáo hội nói chung.

Phát triển về một cộng đoàn chuyên cần cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa

Chúa Giêsu nói, «ở đâu có hai ba người họp lại cầu nguyện nhân danh Thầy thì ở đó có Thầy ở giữa». Sức sống cho sự phát triển của cộng đoàn chính là đời sống cầu nguyện, nhờ vào niềm tin sống động này, mà mỗi người giáo dân ở đây họ luôn gắn bó đời mình trong cầu nguyện. Thánh lễ tuy đã hết, những đời họ luôn là một thánh lễ nối dài, qua việc dạy giáo lý, qua việc chia sẻ lời Chúa trong CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, trong hội Đạo Bình Hòa Nhỏ. Rồi vào chiều thứ năm hằng tuần họ tổ chức những giờ cầu nguyện chung.

Sống trong một sa mạc nổi tiếng là ăn chơi, là đổ đên, chắc hẳn những người giáo dân Lavang Lasvegas ở đây họ luôn phải chọn lựa giữa ánh sáng của đức tin và bóng tối của tội lỗi. Tôi thiết nghĩ động lực nào có thể giúp họ đứng vững và vượt qua những thử thách ấy để vươn lên như một bông sen tươi sáng giữa đầm lầy như vậy, phải chăng đó chính là đời sống cầu nguyện đã bén rễ sâu trong lòng người tín hữu nơi đây.

Kỷ niệm 10 năm thành lập cộng đoàn còn là thời điểm cho mỗi người chúng ta tạm dừng chân, nhìn lại quãng đường đã qua để nói và để sống những lời:

1- Tạ ơn Chúa- cảm ơn nhau

Khởi điểm từ một con số không, một miếng đất bị bỏ hoang, trong một sa mạc khô cằn, thế mà nay đã trở thành một trung tâm hành hương cho mọi người trên thế giới. Tất cả những thành quả ấy như một món quà tình yêu vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho cộng đoàn. Tôi thiết nghĩ giờ đây mỗi một thành viên trong cộng đoàn đều có thể tự hào trong ân sủng Chúa mà dâng

lên lời tạ ơn Thiên Chúa, lời ca tri ân đến cuộc đời, đến những con người, đã hiến thân hy sinh phục vụ như Cha Giám Đốc Giuse Nguyễn Đức Trọng, như những vị tiền nhân đã nằm xuống, những vị ân nhân, và của những người con chiên ngoan hiền đã và đang xả thân chung tay góp sức xây dựng cộng đoàn Mẹ Lavang lavegas trong hiện tại và tương lai.

2 - Tạ lỗi với Chúa – và tạ lỗi với nhau

Với những thành quả trên, thì bên cạnh đó trong thân phận yếu hèn của con người, Sơ nghĩ rằng chúng ta vẫn còn có những thiếu sót đối với Chúa và đối với nhau. Vì vậy đây cũng là thời điểm để chúng ta nhận thức về những yếu đuối của chính mình, mà tạ lỗi với Chúa và với nhau.

Nhận thức mình tội lỗi không phải chỉ bằng công thức cáo mình, mà còn bằng tất cả những thái độ sống. Thái độ sống ấy chính là sự khiêm nhường. Không bao giờ khinh miệt loại trừ người khác. Không bao giờ cho mình công chính đạo đức hơn người. Nếu được phép giới thiệu về mình, thì chúng ta chỉ nên giới thiệu mình là kẻ tội lỗi yếu đuối đã được Thiên Chúa và Mẹ yêu thương chúc lành mà thôi. Có như thế cộng đoàn chúng ta mới có thể Duy Trì và đi đến phát triển thật sự.

3- Duy trì & phát triển cộng đoàn

Trong đoạn tin mừng (Ga 17,11b – 19) cho chúng ta thấy mối ưu tư lớn nhất của Chúa Giêsu trước khi Ngài từ giã các môn đệ trở về với Thiên Chúa, đó là ‘sự hiệp nhất yêu thương giữa các môn đệ’. Có như vậy gia sản của Chúa Giêsu để lại cho các tông đồ là Giáo Hội, là hồng ân cứu độ mới có thể tồn tại và sinh hoa kết trái.

Đức Giêsu bận tâm tới sự hiệp nhất giữa các môn đệ bởi vì Ngài biết các ông rất yếu đuối, hơn nữa việc loan báo tin mừng chỉ sinh hoa kết quả khi chính họ sống hiệp nhất nên một trong tình yêu thương. Chính vì vậy Đức Giêsu đã quả quyết «nếu các con yêu thương nhau, người ta sẽ nhận ra các con là môn đệ Thầy».

Cộng đoàn Lavang Lasvegas đã vượt qua bao khó khăn để ngày hôm nay trở thành một trung tâm hành hương tuyệt vời cho mọi người. Sơ Thiết Nghĩ lời Chúa trên đây cũng muốn mời gọi mỗi thành viên trong cộng

đoàn luôn tỉnh thức trước những cám dỗ tinh vi của thời đại, mà bảo vệ, duy trì và phát triển cộng đoàn TRONG HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG. Để được như vậy mỗi người phải biết từ bỏ, quên mình, phải biết hy sinh, khiêm tốn và phục vụ như Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta. Sơ mong rằng với những Hồng ân, những điểm son mà cộng đoàn có được như ngày hôm nay, sẽ không dừng lại tại đó, mà mỗi ngày một phát triển nhiều hơn nữa.

Xin Thiên Chúa và Mẹ Lavang luôn chúc lành và ban muôn hồng ân cho Cộng Đoàn. Sơ cầu chúc Cộng Đoàn ngày một phát triển, mọi người hạnh phúc trong tình Chúa, tình người, và có nhiều tâm hồn nhiệt thành cộng tác giúp cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là tình yêu.

2 Xu Của Bà Goá Ngày Nay

Các bạn thân mến,

Ở Việt Nam tôi thường nghe nói đời sống bên Mỹ rất tự do, đặc biệt các bạn trẻ họ sống theo chủ nghĩa “Mắc kê nô, mặc kê nô” không biết đến người khác. Nhưng sau khi tôi có dịp sang Mỹ và đến thăm cộng đoàn Lavang Lasvegas đôi lần, tôi thấy không phải là như họ nói, tại sao tôi dám khẳng định như vậy?

Vào một hôm sau thánh lễ của cộng đoàn, tôi đang đi dạo trong sân của đền thánh, tôi gặp một bạn gái rất trẻ, đang ở độ tuổi vui chơi, tuổi học đòi, ấy thế mà dám đưa tôi \$1000, để chia sẻ với những người bệnh cùi, trẻ em mồ côi. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi: “Em đang đi học, vậy ở đâu mà em có số tiền lớn như vậy!” Sơ ơi! Con vừa đi học vừa đi làm, mỗi năm con bớt mua sắm quần áo để làm quà cho những người nghèo ở Việt Nam, con nghe Ba Má nói, và được xem tivi con rất thương họ, đây là một chút quà Sơ mang về giúp con. Một cử chỉ đẹp, một lời nói thân thương, một tấm lòng vàng của em làm tôi rất xúc động, cảm phục, quý mến.

Hình ảnh đẹp này không chỉ dừng lại ở đây. Vào một hôm tôi nhận được \$200 do các bạn trong ca đoàn Lasvegas gửi về. Tôi được biết số tiền này là do các bạn tổ chức hội trợ vui xuân, được bao nhiêu tiền lời các bạn gửi về làm quà cho những người kém may mắn

hơn mình ở Việt Nam. Thật là tuyệt vời quá phải không bạn, một đồng tiền được góp nhặt từ sự đoàn kết, từ tình người với người dành cho nhau.

Các em tuy đang sống trong tuổi vô lo, vô tư, nhưng lại không vô tâm, mà luôn biết chia sẻ cho những người cùng khổ. Với một trái tim sống động, một đôi tay rộng mở, các em đã thấp sáng lên cho đời những tia nắng ấm, những nụ cười mới trên khuôn mặt những người kém may mắn hơn mình.

Sơ thiết nghĩ ở đâu mà các em có được những suy nghĩ, những hành động quá đẹp như vậy, “xem quả biết cây” phải chăng là nhờ vào hồng ân của Chúa, nhờ vào gia sản đức tin, đời sống đạo đức, những gương sáng của quý ông bà, cha Mẹ, anh chị em trong cộng đoàn đã ảnh hưởng đến đời sống các em. Sơ tin rằng với món quà 2 xu của các bạn ngày nay Chúa rất hài lòng. Xin tình yêu và ân sủng của Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho các bạn trên khắp nẻo đường đời.

Với một số hình ảnh đẹp trên, trong muôn vàn hình ảnh đẹp mà tôi gặp được nơi cộng đoàn Lavang Lasvegas, đã chứng minh cho lời khẳng định của tôi về các bạn trẻ ngày nay ở Mỹ là đúng, đồng thời phủ nhận những quan điểm tiêu cực của một số người nhìn về các bạn giới trẻ ngày nay.

Xin tạ ơn Chúa đã ban cho cộng đoàn có những nét đẹp tuyệt vời qua những cử chỉ nho nhỏ nhưng lại rất phi thường, đó chính là lòng bao dung, là tình yêu thương, là một nụ cười, một cái bắt tay và một lời hỏi thăm, mà tôi đã cảm nhận được trong những ngày tháng đến thăm cộng đoàn.

Xin tri ân những tình cảm chân thành mà cộng đoàn và các bạn giới trẻ dành cho tôi, cũng như cho những người kém may mắn ở Việt Nam trong những ngày tháng qua.

Sr. Têrêsa Vũ Thị Bích Huyền

